

มท.เต๋นผางแก๊สระเบ็ด สั่งล๋อมคอกร้านทั่วปท.

“ประมวล” จุฬเหตุการณั้แก๊สระเบ็ดที่สมุทรปรากการ
ไร้เจ้าภาพรับผิดชอบ เรียกว่าขปากหน้าแจ่งพร้อมสั่งหาตัว

ต่อ : ล๋อมคอก - หน้า 7 ►

ล้อมคอก

ข้าราชการที่เพิกเฉย หลังประชาชนร้องเรียน มีการลักลอบถ่ายแก๊สมาก่อน แต่ยังไม่สนใจ จนเกิดเหตุ ขณะที่มีมหาตไทยเตรียมเสนอมาตรการป้องกันโดยกำหนดโซนนิ่งเข้ากรรม. สंपดาร์หน้า ส่วนผู้เสียหายแท้เข้าแจ้งความแล้ว 37 ราย

ที่กระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ นายประมวล รุจนเสรี รมช. มหาตไทย ได้เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งนายสุรอรธทองนิรมลผู้ว่าฯจ. สมุทรปราการ เพื่อหารือมาตรการแก้ปัญหา หลังเกิดเหตุการณ์แก๊สพุ่งต้มระเบิดที่จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา โดยนายประมวลได้ตำหนิผวจ. สมุทรปราการ และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่ไม่รายงานความคืบหน้าเหตุการณ์ดังกล่าว

จากนั้นนายประมวลแถลงว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาจากการลักลอบถ่ายเทแก๊สจากถังใหญ่ลงถังเล็กเพื่อขายได้กำไรมากกว่า ขณะนี้ให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีต่อไป นอกจากนี้ได้สั่งการให้ผู้ว่าฯจ.สมุทรปราการเร่งสอบข้อเท็จจริงโดยเร็วที่สุด กรณีที่มีประชาชนร้องเรียนว่ามีการ แอบลักลอบถ่ายเทแก๊สมาก่อนหน้านี้แต่เจ้าหน้าที่เพิกเฉยจนทำให้เกิดเหตุการณ์น่าสลดใจขึ้น โดยขณะนี้มิถึงแก๊สตกค้างในที่เกิดเหตุอีกประมาณ 50 ถัง ได้สั่งให้รีบกู้ให้เสร็จภายใน 2-3 วัน

“เรื่องก๊าซมีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งเทศบาล กรมการค้าภายใน กรมธุรกิจพลังงาน ฯลฯ แต่พอมีปัญหาเกิดขึ้นกลับหาตัวผู้รับผิดชอบไม่ได้ เพราะแต่ละหน่วยงานอ้างว่าดูแลในบางส่วน” รมช. มหาตไทยกล่าว และจะเสนอมาตรการในการแก้ปัญหาเรื่องนี้เข้าที่ประชุมกรม.ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์นี้ 3 ข้อ คือ 1.ให้แยกแก๊สทุกชนิดออกจากกัน 2.กำหนดโซนนิ่งโดยแยกร้านที่ขายแก๊สออกจากอาคารพาณิชย์ หรือแหล่งชุมชน และ 3.ให้เจ้าหน้าที่กวดขันตรวจตราความปลอดภัยอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้จะต้องมีการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยให้ทางกระทรวงพลังงานเป็นเจ้าภาพ เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหามาตรการแก้ไขในระยะยาวต่อไป นอกจากนี้ได้ให้ท้องถิ่นสำรวจร้านแก๊สทั่วประเทศด้วย

สำหรับความเสียหายจากเหตุการณ์แก๊สระเบิด พ.ต.ต.นพดล ทับเกตุ พนักงานสอบสวน (สบ.2) สภ.อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ กล่าวว่า มีประชาชนที่อยู่ละแวกใกล้เคียงที่ทรัพย์สินได้รับความเสียหายมาแจ้งความรวม 37 ราย ซึ่งเจ้าหน้าที่จะได้รวบรวมเพื่อเรียกค่าเสียหายทางแพ่งต่อไป ส่วนเจ้าของร้านแก๊สที่เกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อหากระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้เกิดเพลิงไหม้ ทำให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บ แต่ยังไม่ติดต้อให้มามอบตัวไม่ได้